

UBND TỈNH KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN
NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ TỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/HĐPHLN-TTTGPL
V/v phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý
trong hoạt động tố tụng

Kiên Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:.....

Qua gần 02 năm triển khai, thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đến nay công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vụ việc TGPL tăng cả về số lượng và chất lượng, hầu hết người được TGPL không phải đến Trung tâm TGPL nhà nước để làm thủ tục về TGPL.

Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp về TGPL như: Số vụ việc được TGPL trong hoạt động tố tụng vẫn còn thấp so với tổng số vụ việc được thụ lý và đưa ra xét xử hàng năm; thời điểm thông báo, thông tin về TGPL cho Trung tâm TGPL nhà nước theo Thông tư liên tịch số 10 còn chậm; việc giải thích về quyền được TGPL theo quy định của pháp luật về TGPL và pháp luật về tố tụng có khi chưa đầy đủ, chưa dễ hiểu...

Để bảo đảm quyền được TGPL của người được TGPL, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng đề nghị các đồng chí thành viên của Hội đồng của các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát chỉ đạo trong ngành mình tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10. Trong đó, cần lưu ý phối hợp thực hiện những điểm sau:

1. Việc giải thích, thời điểm giải thích, thông báo hoặc thông tin về TGPL cần tuân thủ quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10.

Việc giải thích phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, bằng ngôn ngữ dễ hiểu để họ biết rõ về quyền được TGPL miễn phí.

Trong tố tụng hình sự, thời điểm giải thích, thông báo hoặc thông tin về TGPL, ngoài đối tượng là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và đương sự còn có người tố giác, kiến nghị khởi tố. Trong đó, cần lưu ý vụ việc tố giác, kiến nghị khởi tố xâm hại đến phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thời điểm giải thích, thông báo hoặc thông tin về TGPL từ khi thông báo thụ lý đơn yêu cầu, thụ lý vụ án. Trong trường hợp đương sự là người được TGPL có khó khăn về thủ tục tố tụng trước khi thụ lý

vụ án thì có thể hướng dẫn họ đến Trung tâm TGPL nhà nước để được giúp đỡ, tư vấn tiền tố tụng.

2. Rà soát các vụ án đã và đang thụ lý giải quyết, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng chưa được TGPL qua các giai đoạn của vụ án, ví dụ: Vụ án dân sự thụ lý năm 2015 không có người được TGPL, qua rà soát phát hiện bỏ sót người được TGPL hoặc đến nay họ mới thuộc diện người được TGPL theo Luật TGPL năm 2017.

3. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về TGPL, cử người thực hiện TGPL, tham gia TGPL, cung cấp các biểu mẫu cũng như văn bản tố tụng,...

Phối hợp tốt TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10 và các Bộ luật, Luật về tố tụng không những đảm bảo quyền được TGPL theo Luật TGPL năm 2017, mà còn giúp các cơ quan tiền hành tố tụng giải quyết vụ án được khách quan, công bằng, thuyết phục và giảm thiểu khiếu kiện khi không có căn cứ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng (qua đồng chí Bùi Đức Độ, Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước là thành viên Hội đồng, số điện thoại 0918.747.707) để giải quyết kịp thời. /.

Nơi nhận:

- Hội đồng phối hợp Trung ương (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp);
- TVHĐPHLN;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**



**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lâm Minh Công**